

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN ĐỐI VỚI CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Minh Nga

Năm đăng ký: 2021

Năm nghiệm thu: 2021

Xếp loại: Đạt

1. Mục tiêu của đề tài

Làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về công tác dân vận chính quyền đối với chức sắc, chức việc trong các tổ chức tôn giáo để tham mưu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác.

2. Kết cấu của đề tài:

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo đề tài được kết cấu thành 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác dân vận chính quyền đối với chức sắc, chức việc trong các tổ chức tôn giáo;

Chương 2. Kết quả và hạn chế công tác dân vận chính quyền đối với chức sắc, chức việc trong các tổ chức tôn giáo;

Chương 3. Giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền đối với chức sắc, chức việc trong các tổ chức tôn giáo.

3. Những nội dung chính của đề tài

3.1. Chương 1, đề tài làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác dân vận chính quyền đối với chức sắc, chức việc trong các tổ chức tôn giáo. Trong đó tập trung phân tích một số khái niệm liên quan như: Khái niệm chức sắc, chức việc trong các tổ chức tôn giáo; khái niệm dân vận, công tác dân vận, công tác dân vận chính quyền. Đề tài đã đưa ra cách hiểu về khái niệm công tác dân vận chính quyền đối với chức sắc, chức việc trong các tổ chức tôn giáo là: *sự tác động của chính quyền, các cơ quan, tổ chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; cán bộ, công chức, viên chức làm công tác liên quan đến tôn giáo đến chức sắc, chức việc để giúp họ hiểu, chấp nhận và tự giác trong thực hiện những nội dung chính quyền đặt ra vì lợi ích chung của xã hội trong đó có lợi ích của các tôn giáo.* Trên cơ sở phân tích các khái niệm, đề tài đưa ra các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác dân vận chính quyền đối với chức sắc, chức việc trên các phương diện: (1) Tham mưu ban hành và tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo; (2) Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo; (3) Kết quả giải quyết vấn đề phức tạp liên

quan đến tôn giáo; (4) Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo. Đề tài cũng đã khái quát về tình hình và đặc điểm cơ bản của chức sắc, chức việc liên quan đến công tác dân vận chính quyền với các nội dung: (1) Chức sắc, chức việc các tôn giáo có thứ bậc, phẩm cấp khác nhau; (2) chức sắc, chức việc các tôn giáo có vị trí, vai trò quan trọng đối với tín đồ và giáo hội; (3) Chức sắc, chức việc các tôn giáo có vai trò trong xã hội; (4) Một số chức sắc, chức việc bị các thế lực cực đoan lợi dụng để thực hiện mục tiêu chống Việt Nam.

3.2. Chương 2, đề tài phân tích và làm rõ kết quả đạt được trong công tác dân vận chính quyền đối với chức sắc, chức việc trên các nội dung: (1) Kết quả tham mưu ban hành và tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo. Do vậy, các văn bản khi ban hành được sự đồng thuận của chức sắc, chức việc các tôn giáo và được các tôn giáo nghiêm túc chấp hành. Quá trình thực hiện có sơ kết, tổng kết, xin ý kiến rộng rãi của các nhà nghiên cứu, quản lý, các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo để kịp thời bổ sung và hoàn thiện, đáp cơ bản, yêu cầu, nguyện vọng của cá nhân và tổ chức tôn giáo. (2) Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền trong quản lý nhà nước về tôn giáo đó là: Vận động chức sắc, chức việc xây dựng và phát triển đường hướng hành đạo phù hợp; tổ chức các hoạt động tôn giáo đúng chính sách, pháp luật; phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo. Theo đó cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo các tỉnh, thành phố đã tăng cường nắm tình hình, phát hiện và phối hợp với các ban, ngành liên quan ở địa phương xử lý kịp thời các hoạt động vi phạm pháp luật trong hoạt động tôn giáo và các hoạt động có liên quan đúng quy định pháp luật. (4) Kết quả công tác phối hợp giữa các bộ, ngành trong việc vận động chức sắc, chức việc tham gia, đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo nhất là trong công cuộc phòng chống dịch covid 19.

Bên cạnh kết quả đạt được công tác dân vận chính quyền đối với chức sắc, chức việc cũng đã bộc lộ những hạn chế như: Việc thể chế hoá chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận chưa kịp thời. Việc xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận còn kém hiệu quả. Các chính sách, pháp luật liên quan đến tôn giáo còn thiếu đồng bộ gây khó khăn trong công tác vận động. Hạn chế công tác dân vận chính quyền trong quản lý nhà nước về tôn giáo nên một số vụ việc phức tạp liên quan đến khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến tôn giáo chưa được giải quyết dứt điểm, để kéo dài làm giảm lòng tin của tín đồ, chức sắc các tôn giáo vào chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong vận động chức sắc, chức việc chưa thường xuyên, đồng bộ chỉ khi có vụ việc phức tạp thì mới có sự vào cuộc của các bộ, ngành liên quan. Việc cơ cấu tổ chức bộ máy chưa có sự thống nhất giữa các địa phương dẫn đến công tác đào tạo và tuyển chọn đầu vào còn hạn chế, nên việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và đòi hỏi của thực tiễn còn chưa đạt được hiệu quả tốt.

3.3. Chương 3, đề tài đã chỉ ra một số xu hướng liên quan đến chức sắc, chức việc đó là: Chức sắc, chức việc ngày càng trẻ hóa và nâng cao trình độ thể học, đạo học; tiếp tục thực hiện xu hướng tôn giáo đồng hành, gắn bó, tuân thủ pháp luật; phát huy vai trò trong các hoạt động xã hội, nhất là công tác an sinh và từ thiện xã hội; bên cạnh đó thì xu hướng thương mại hóa, suy thoái về đạo hạnh và mất đoàn kết trong hoạt động của một số chức sắc, chức việc; các thế lực cực đoan tiếp tục lợi dụng chức sắc, chức việc phục vụ mục đích xấu sẽ là những xu hướng rất cần sự quan tâm trong công tác dân vận chính quyền.

Đề tài đã đề xuất các nhóm giải pháp về công tác dân vận chính quyền đối với chức sắc, chức việc trong các tổ chức tôn giáo trên các mặt: Nâng cao nhận thức về công tác dân vận chính quyền đối với chức sắc, chức việc các tôn giáo; về tham mưu thể chế hóa chính sách, pháp luật liên quan đến công tác dân vận đối với chức sắc, chức việc; tăng cường công tác vận động chính quyền đối với chức sắc, chức việc; kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành trong công tác vận động chức sắc, chức việc tham gia, đóng góp vào các hoạt động xã hội. Đồng thời đã kiến nghị với các chủ thể là: Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan đến công tác dân vận chính quyền đối với chức sắc, chức việc trong các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam./.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

KT. Chủ nhiệm đề tài



Lê Thị Liên.